

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI BÁO XUÂN VÀ CUỘC THI ÁN PHẨM XUÂN GIÁP THÌN 2024

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Thực hiện kế hoạch của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 – 01/01/2024) gắn với Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tổ chức Hội Báo Xuân và Cuộc thi Ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024. Lễ khai mạc Hội Báo Xuân diễn ra vào lúc 07 giờ 30 phút, thứ Năm, ngày 01/02/2023 (nhằm ngày 22/12 âm lịch) tại Thư viện thành phố Cần Thơ, số 01 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Nằm trong chuỗi hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân thường niên của thành phố, Hội Báo Xuân và Cuộc thi Ấn phẩm Xuân là nét đẹp văn hoá, là kênh cung cấp thông tin cho hoạt động quản lý, nghiên cứu các lĩnh vực và nâng cao kiến thức, kỹ năng làm báo chí cách mạng. Qua đó, góp phần phát triển văn hóa đọc, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân trong những ngày đón Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc.

Hội Báo Xuân được tổ chức tại Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ trên 200 loại ấn phẩm Xuân Giáp Thìn trong các lĩnh vực: Chính trị - xã hội; Kinh tế - khoa học kỹ thuật; Văn hóa - nghệ thuật; Ấn phẩm Xuân dành cho thiếu nhi; Báo Xuân của các tỉnh/thành; Ấn phẩm Xuân của các quận/ huyện và cơ quan, ban, ngành thành phố Cần Thơ. Số lượng ấn phẩm trưng bày phục vụ Nhân dân sẽ tăng lên, khi Ban Tổ chức tiếp tục bổ sung thêm các ấn phẩm Xuân được phát hành sau thời gian khai mạc Hội Báo Xuân này.

Hội Báo Xuân năm nay quy tụ các ấn phẩm đa dạng về thể loại, hình thức sáng tạo đẹp mắt, nội dung phong phú cung cấp nhiều thông tin quan trọng và bổ ích; phản ánh sinh động tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và thế giới trong năm qua, nổi bật là những kết quả tích cực của các ngành, lĩnh vực, địa phương trong phát triển kinh tế - xã trong năm qua; góp phần tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; thiết thực góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp tạo niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan cho các tầng lớp Nhân dân trong năm mới.

Hội Báo Xuân thành phố Cần Thơ năm nay sẽ phục vụ người đọc từ ngày 01/02/2024 đến ngày 04/3/2024, đặc biệt mở cửa phục vụ xuyên suốt tất cả các ngày Tết. Đồng thời, tại 09 thư viện quận, huyện và 83 thư viện xã, phường, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố cũng tổ chức trưng bày báo Xuân kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần

tạo nên sinh khí vui tươi, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân tại các địa phương thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Cùng với Hội Báo Xuân, Cuộc thi Ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024 thành phố Cần Thơ tiếp tục được phát động, nhằm nâng cao hiệu quả và phát huy kênh thông tin báo chí không chuyên tại địa phương, tạo sự đồng thuận quyết tâm của hệ thống chính trị và Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ mới.

Nổi bật trong năm nay, bên cạnh các nội dung mừng Đảng, mừng Xuân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các Ấn phẩm Xuân dự thi của các quận/huyện và sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố đã tổng kết đánh giá hoạt động của các địa phương, đơn vị qua một năm quyết tâm nỗ lực, thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024).

Dự kiến vào ngày 29/3/2024, Ban Tổ chức sẽ thực hiện Lễ tổng kết Hội Báo Xuân và trao giải Cuộc thi Ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024 thành phố Cần Thơ.

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ